

**หัวเรื่องสำหรับข่าวสารภาษีอากร**

**เดือนสิงหาคม 2563**

**กรม.มีมติลดเงินอัตราเงินสมทบประกันสังคม**

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานเพื่อลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง

มติดังกล่าว จะทำให้ ทั้งลูกจ้างและนายจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกัน จากเดิมร้อยละ 5 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท (จากที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563

**การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557**

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมดังต่อไปนี้

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
7.31 กิจการพัฒนาพื้นที่ เมืองอัจฉริยะ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน</li> <li>ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พร้อมรองรับระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ เช่น Fiber Optic, Public Wifi เป็นต้น</li> <li>ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ Smart Environment และจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อยอีก 1 ด้าน จาก 6 ด้าน ดังนี้ Smart Mobility, Smart People, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance และ Smart Energy</li> <li>ต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูล โดยมีการเชื่อมโยงหรือการให้ใช้งานข้อมูลในการบริหารจัดการและให้บริการในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Open Data Platform)</li> <li>ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน</li> </ol>	A๒

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
7.31 กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ	6. ต้องกำหนดและดำเนินการตามเป้าหมายด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ 7. ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และต้องเสนอแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 8. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้ค่าบริการในพื้นที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบอัจฉริยะตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 9. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	Ab
7.32 กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ	1. ต้องมีการพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น Smart Mobility, Smart People, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environment เป็นต้น 2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเท่านั้น 3. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	Ab

**การต่ออายุหรือยื่นขอวีซ่า(Non – Immigrant B)และใบอนุญาตทำงาน สำหรับชาวต่างชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน (Covid - 19)**

กรณีวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุ

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานกำลังจะหมดอายุ จะต้องทำการขอวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ โดยเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อให้ใช้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่มีก่อนวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 แล้วจึงไปทำการขอต่อใบอนุญาตทำงานที่กรมจัดหางานที่สถานประกอบการตั้งอยู่

สำหรับชาวต่างชาติที่มี Non-B วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ เนื่องจากวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 ชาวต่างชาติดังกล่าวจะไม่สามารถต่ออายุ Non- B วีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานที่สถานทูตไทยในต่างประเทศได้ ดังนั้นชาวต่างชาติต้องปล่อยให้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานหมดอายุ และจึงยื่นขอ Non-B วีซ่าใหม่ที่สถานทูตไทย และหลังจากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่

กรณีชาวต่างชาติเปลี่ยนงาน

กรณีชาวต่างชาติลาออกจากที่ทำงานที่เก่าและกำลังจะเริ่มงานใหม่ จะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่า และคืนใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน หลังจากนั้นชาวต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตทำงานภายใต้การจ้างงานใหม่และขอ Non-B วีซ่าในวันเดียวกัน

สำหรับชาวต่างชาติที่ลาออกจากงานและยังสามารถหางานใหม่ได้ ชาวต่างชาตินั้นจะต้องออกจากประเทศไทย ภายในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง: การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) และเมื่อได้งานใหม่ นายจ้างจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำ Non-B วีซ่า ที่สถานทูตไทย และหลังจากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่

หมายเหตุ: กระบวนการนี้บังคับใช้กับทั้งกรณีทั่วไปและกรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน